

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๓๒๙๙



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญ (Big Rock)

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๐๔๙๗
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๖๙๓๘
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการ QR Code เอกสารชี้แจงประกอบการดำเนินการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบ
(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป รวมทั้งเห็นชอบ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสำคัญ (Big Rock) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงานฯ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความเข้าใจ
การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และการจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) โดยได้เชิญท่านในฐานะหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock ร่วมหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ในการจัดทำแผน
ขับเคลื่อนฯ เพื่อถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอให้ท่าน
ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock จัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) โดยให้ดำเนินการร่วมกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานอื่นที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามกิจกรรม Big Rock เพื่อร่วมกันกำหนด (๑) หน่วยงานร่วมดำเนินการ (๒) เป้าหมายย่อย (๓) ระยะเวลา
ที่แล้วเสร็จ และ (๔) โครงการและการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยมีรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มของรายการเอกสารลำดับที่ ๑ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งท่านสามารถศึกษาแนวทางการจัดทำ
แผนขับเคลื่อนฯ ได้จากเอกสารชี้แจงขั้นตอนการจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามรายการ

/เอกสาร...

เอกสารลำดับที่ ๒ ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรม Big Rock จัดส่งแผนขับเคลื่อนฯ ที่จัดทำแล้วเสร็จมายังสำนักงานฯ ในรูปแบบไฟล์ทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ nscr@nesdc.go.th ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อสำนักงานฯ จะได้รวบรวมและ นำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ โดยสำนักงานฯ จะนำรายละเอียดข้อมูลของแผนขับเคลื่อนฯ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อใช้ในการกำกับติดตามและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานภายใต้แผนการปฏิรูป ประเทศต่อไป อนึ่ง หากท่านมีความประสงค์ให้สำนักงานฯ สนับสนุนการจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศและหน่วยงานร่วมดำเนินการ สามารถประสานแจ้งมายังผู้ประสานงานของฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดได้ตามรายการเอกสารลำดับที่ ๓ ของสิ่งที่ ส่งมาด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐, ๖๒๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔ E-mail: Sorraya@nesdc.go.th